

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
366	โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)	- เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือสามารถทำหน้าที่เป็นผู้กำกับลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ	5) โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 6) ศพต.วัดมหาวนาราม 7) ศพต.วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 8) ศพต.โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) จำนวน 80 คน	-	-	200,000 (งบเทศบาล)	-	-	- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100	- ผู้กำกับลูกเสือสามารถทำหน้าที่เป็นผู้กำกับลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- งานโรงเรียน สำนักงานการศึกษา
367	โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นสูง (ATC)	- เพื่อเป็นการพัฒนาต่อเนื่องกันทั้งในด้านการเป็นผู้นำและทักษะการฝึกอบรมในระดับสูง - เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้บังคับบัญชาให้มีคุณภาพทางลูกเสือที่สูงขึ้น	- จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นสูง (ATC) จำนวน 80 คน	-	-	320,000 (งบเทศบาล)	-	-	- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100	- เป็นการพัฒนาต่อเนื่องกันทั้งในด้านการเป็นผู้นำและทักษะการฝึกอบรมในระดับสูง - พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้บังคับบัญชาให้มีคุณภาพทางลูกเสือที่สูงขึ้น	- งานโรงเรียน สำนักงานการศึกษา
368	โครงการชุมนุมลูกเสือระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	- เพื่อรวมพลังงานถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ - เพื่อพัฒนาให้ลูกเสือเป็นพลเมืองดี	- จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 800 คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือ จำนวน 500 คน, ผู้บังคับบัญชาและเนตรนารี จำนวน 200 คน, ผู้บังคับค่ายย่อยและเจ้าหน้าที่ จำนวน 85 คน และผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 80 คน	-	-	1,500,000 (งบเทศบาล)	-	-	- เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 100	- รวมพลังงานถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ - พัฒนาให้ลูกเสือเป็นพลเมืองดี	- งานโรงเรียน สำนักงานการศึกษา